

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  
**SỞ Y TẾ**

Số 75 /SYT-NVY

V/v báo cáo giải quyết ý kiến,  
kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ  
6 khóa VIII.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Quảng Trị, ngày 11 tháng 01 năm 2022.

**Kính gửi:**

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị,
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Công văn số 6341/UBND-TH ngày 24/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 khóa VIII, Sở Y tế xin báo cáo các nội dung kiên quan như sau:

**1. Ý kiến của Cử tri Thành phố Đông Hà:** Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, công dân Thành phố Đông Hà và các huyện từ các vùng có dịch trở về địa phương, có nhiều trường hợp chưa khai báo y tế kịp thời, công tác giám sát trên địa bàn còn hạn chế nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao...

Sở Y tế xin báo cáo như sau:

Trong thời gian qua Sở Y tế đã ban hành hoặc tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri Thành phố Đông Hà về công tác phòng chống dịch tại kỳ họp thứ 6, khóa VIII Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Y tế đã ban hành văn bản chỉ đạo và tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số huyện /thị/thành phố, đồng thời tăng cường công tác truyền thông. Đến nay các địa phương đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong đó có khai báo y tế và kiểm soát tốt người trở về từ vùng có dịch theo qui định của Nghị quyết 128/NQ-CP. Sở Y tế đã chỉ đạo các Trung tâm y tế tuyến huyện tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ COVID cộng đồng nhằm phát hiện sớm và quản lý chặt người về từ vùng có dịch. Hiện nay, tuy số ca mắc tăng cao so với thời gian trước khi thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, nhưng tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát.

**2. Về ý kiến của Cử tri huyện Đa Krông:** đề nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, đặc biệt là



đội ngũ ở cơ sở, quan tâm hỗ trợ kinh phí cho BCD chống dịch Covid-19 và tổ giám sát cộng đồng, vì hiện nay mức hỗ trợ quá thấp, không đảm bảo để hoạt động.

Sở Y tế Báo cáo như sau:

Sở Y tế đã cấp kinh phí các chế độ cho TTYT huyện Đakrông

Năm 2020: Cấp kinh phí theo Nghị quyết 37: **275.954.000đ**

Năm 2021:

+ Cấp kinh phí Nghị quyết 37 và 16: **877.920.000đ**

+ Cấp kinh phí theo Nghị quyết 58 (phụ cấp tiêm chủng), Chi phí phục vụ tiêm chủng, nhiên liệu phòng, chống dịch: **244.060.000đ**

+ Cấp kinh phí theo Nghị quyết 68 (chế độ cho F0,F1): **10.400.000đ**

Đối với việc hỗ trợ đội ngũ cơ sở đã được UBND tỉnh chi trả theo chế độ hiện hành.

Sở Y tế xin báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND tập hợp, giải trình tại kỳ họp thứ 6 khóa VIII./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, NVY



**GIÁM ĐỐC**

*Đỗ Văn Hùng*